



ที่ ลป ๐๕๑๙/๒๐๖๖

ที่ว่าการอำเภอหางฉัตร
ถนนลำปาง - เชียงใหม่ ลป๕๒๑๐

๒๖

มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ โดยการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ TV พช. เพื่อให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนสามารถติดตามรับฟังรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมฯ ได้อย่างทั่วถึง นั้น

ในการนี้ข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางฉัตร ได้ติดตามและรับฟังการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสาระสำคัญของการประชุมตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแสงระวี รักสัตย์)

พัฒนาการอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
นายอำเภอหางฉัตร

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่าน TV พช.

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ขจัดความยากจนและพัฒนา คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	<p>จากสาระสำคัญการประชุมคณะรัฐมนตรี เน้นย้ำ ๓ ข้อ</p> <p>๑. ทุกหน่วยงาน บูรณาการการทำงานตามแนวทางแก้ไขและพัฒนา ตาม ๕ มิติของความขัดสน โดยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๒. ควรสร้างการรับรู้แก่ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินครัวเรือน แจ้งความต้องการรับความช่วยเหลือผ่านผู้นำชุมชน เพื่อแจ้งมายัง ศจพ. ในระดับต่างๆ ตามลำดับต่อไป</p> <p>๓. ควรจัดให้มีช่องทางหรือวิธีการที่กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงการปรึกษาหารือหรือรูปแบบของการช่วยเหลือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ด้วยตนเอง โดยสั่งการให้แต่ละจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนา คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้สนับสนุนให้พัฒนากร/ทีมปฏิบัติการ/ ทีมพี่เลี้ยง ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนที่ผ่านการช่วยเหลือ เบื้องต้น เป็นระยะ ๆ และให้สร้างการรับรู้แก่ ครัวเรือน เพื่อไม่ให้กลับมาเป็นครัวเรือนยากจนซ้ำอีก</p> <p>๒. เน้นย้ำบูรณาการให้ความช่วยเหลือตามสภาพ ปัญหา ให้ครบทุกเป้าหมายและเสร็จสิ้นในระดับ อำเภอ ภายใน ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕</p> <p>การบูรณาการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาคี</p> <p>๓. ขอให้บันทึกข้อมูลความช่วยเหลือในระบบ Logbook ทุกครั้ง</p>	
๒	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล	<p>๑. ขอให้ติดตามสนับสนุนครัวเรือน CLM และ HLM ดำเนินกิจกรรม เอามื้อสามัคคีอย่างน้อยเดือนละ ๑-๒ ครั้ง/เดือน โดยเฉพาะจังหวัด ที่มีระดับ C จำนวนมาก</p> <p>๒. ขอให้นำหลักกิจกรรมธรรมชาติ แก้ไขในเบื้องต้นก่อน และ ประสานหน่วยงานที่มีศักยภาพช่วยปรับปรุงพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่มี อุปสรรค อาทิ ดินเปรี้ยว/น้ำเปรี้ยว บ่อน้ำไม่กักเก็บน้ำ เป็นต้น</p> <p>๓. ขอให้สร้างกระแส “โคก หนอง นา แหล่งอาหารเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” และส่งเสริมการแบ่งปันกันเอง/ครัวเรือน ยากจน/กลุ่มเปราะบาง</p> <p>๔. ให้จัดทำข้อมูลผลผลิตในแปลงโคก หนอง นา</p>	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๓	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	๑. ขอให้วิเคราะห์ร่วมกลุ่มเป้าหมาย ๔ ร. ข้อมูลทั้ง ๕ กระบวนงาน (การเข้าถึงปัจจัยการผลิตการสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสาร สร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน การบริหารจัดการ) เพื่อให้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานในจังหวัดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ๒. ขอให้จังหวัดประสานความร่วมมือบริษัทประชารัฐสามัคคีส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน โคก หนอง นา	
๔	การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๔	- ให้สำนัก/กอง/ศูนย์ และจังหวัดเร่งดำเนินการโครงการที่มีแผนดำเนินการในไตรมาส ๑-๓ ให้แล้วเสร็จ ตามแผน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ - ให้สำนัก/กอง/ศูนย์ และจังหวัดเตรียมความพร้อมในกาดำเนินงานและบริหารงบประมาณ ในไตรมาส ๔ ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ให้สำนัก/กอง/ศูนย์ และจังหวัด ดำเนินกิจกรรมตามผลผลิต/โครงการแล้วเสร็จ กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งงบประมาณคืนกรมการพัฒนาชุมชนทันที	
๕	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	๑. สตรี อายุ ๑๕ ปี เป็นสมาชิกได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องสมัครสมาชิก ๒. แยกโปรแกรมข้อมูลลูกหนี้เก่า ลูกหนี้ใหม่ หรือให้มีโปรแกรมบันทึก ข้อมูล ข้อเท็จจริง ของลูกหนี้ ได้เพิ่มเติมมากขึ้น	

ลงชื่อ ลิธานันท์ พรมสุรินทร์ ผู้สรุปการประชุม
(นางสาวลิธานันท์ พรมสุรินทร์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภาพถ่ายในการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน

ผ่าน TV พช.

ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร

